



'เกาหลี - มาเลเซีย' ร่วม 'ไทย' สร้างต้นแบบสุขภาพ

นับตั้งแต่ปี 2554-2558 เมืองคังกรสากล และผู้แทนประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษารายงานดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Korea Health (สสส. เกาหลีใต้) และ MySihat (สสส. มาเลเซีย) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างองค์กร และแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือเพื่อต่อยอดพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละประเทศ



ภายหลังการประชุมหารือด้านการสร้างความร่วมมือทวิภาคี "ตันสรี ดร.นาเซีย บิน โหมต อาซรัฟ" (Tansri Dr. Nasir bin Mohd Ashraf) ประธานคณะกรรมการบริหาร สสส.มาเลเซีย กล่าวรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพจาก สสส. ซึ่งเป็นโมเดลที่ก้าวหน้า และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศมาเลเซียได้

"MySihat ต้องการจะเน้นไปที่งานด้านนโยบาย เพื่อค้นหาโมเดลการทำงานที่ดีและนำมาปรับใช้กับประเทศมาเลเซียใน 4 บัญชีหลัก ได้แก่ ด้านกิจกรรมทางกาย อาหาร ไรค์อ้วนลงพุง การควบคุมยาสูบ และการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงวิถีการติดตามการไหลทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามรายงานจากองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน และเครื่องมือในการวัดผลกระทบของงานสร้างเสริมสุขภาพ" **ตันสรี ดร.นาเซีย บิน โหมต อาซรัฟ Tansri Dr. Nasir bin Mohd Ashraf** กล่าว

นอกจากนี้ MySihat จะมีส่วนร่วมกับ สสส. ไทย ในการดำเนินการระดับประเทศอาเซียน อย่างเช่น การประชุมนานาชาติทางด้านกิจกรรมทางกาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรเครือข่าย การสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมทางกาย การผลักดันวาระทางด้านกิจกรรมทางกายในภูมิภาคกับองค์กรอนามัยโลก

ทางด้าน "**ดร.จาง ซัค อิล**" (Dr. Jang Suck Il) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สสส.เกาหลีใต้ ก็รู้สึกประทับใจในการทำงานของ สสส. ที่ดำเนินการด้านสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับหลายภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งยังชื่นชมภาคีเครือข่าย สสส. ที่ทำงานด้วยใจ เพื่อประโยชน์ของประชาชน



ชาวไทย

"รู้สึกชื่นชมกับโครงสร้างการบริหารงาน (Governance Structure) ของ สสส. โดยเฉพาะคณะกรรมการกองทุน สสส. ที่มีองค์ประกอบระดับสูงจากรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ รมต.สธ เป็นรองประธานคนที่ 1 รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ KoreaHealth จึงมีความสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของ สสส. มากขึ้น ทั้งในด้าน องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ ความถี่ในการประชุมกรรมการ และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน และบอร์ด KoreaHealth สอดประสานกันได้ดีขึ้น" **ดร.จาง ซัค อิล** (Dr. Jang Suck Il) กล่าวชื่นชม ขณะที่ **นางสาว ธนาภา ลอทอง** ผอ.สำนักภาคีสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ยินดีที่จะสนับสนุนและให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน (Governance Structure) เพื่อให้ KoreaHealth นำไปใช้ปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารงาน



ดร.นาเซีย บิน โหมต อาซรัฟ



ดร.จาง ซัค อิล



นางสาว ธนาภา ลอทอง

"สสส. ได้เสนอโอกาสต่อ KoreaHealth ในการสร้างความร่วมมือ และ การมีบทบาทร่วมด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เช่น ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติทางด้านกิจกรรมทางกาย ที่ สสส.ไทย เป็นเจ้าภาพ ในปี 2559 ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ สามารถร่วมกับ ประเทศไทย นำโดย สสส. กระทรวงสาธารณสุขตลอดจนองค์กรเครือข่ายนานาชาติ ในการผลักดันวาระทางด้านกิจกรรมทางกายระดับโลก ผ่านกลไกขององค์กรอนามัยโลก อาทิ สัมมนาอนามัยโลก ในปี 2559-2560" **ผอ.สำนักภาคีสัมพันธ์ สสส. กล่าวทิ้งท้าย**

นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้ร่วมมือกับ สสส. ไทย และเครือข่าย สสส. โลก ขยายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำงาน การเปรียบเทียบต้นแบบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการขยายผลขององค์กรเช่นเดียวกับ สสส. ให้กับประเทศแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การร่วมเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะประเด็นในระดับภูมิภาคที่ สสส. มีส่วนร่วม และการรับคณะศึกษาดูงานที่ สสส. ที่จะมาขึ้นในระหว่างปี 2559-2560 ด้วย